

SƠN PHỦ CHO CỬA SỔ VÀ CỬA RA VÀO BẰNG GỖ ĐƯỢC SẢN XUẤT Ở MIỀN TRUNG JAVA - INDONESIA VÀ XUẤT KHẨU SANG CÁC NƯỚC VÙNG SCANDINAVIA

TRƯỜNG HỢP: CHẤT LƯỢNG & VẤN ĐỀ XỬ LÝ

Qvesarum AB là nhà sản xuất thiết kế các sản phẩm: cửa sổ, cửa ra vào, nhà bếp, đồ gỗ cho vườn, đồ nội thất cho phòng tắm, xây dựng, nội thất và ngoại thất chất lượng cao, các sản phẩm mộc khác để hoàn thiện nội thất của tòa nhà.

Có trụ sở chính tại Löberöd, Skåne, Thụy Điển, các sản phẩm của Qvesarum được sản xuất tại Indonesia và xuất khẩu sang khu vực Scandinavia. Sản phẩm được trưng bày và bán tại các cửa hàng Qvesarum ở Thụy Điển: Malmö và Slogstorp.

Qvesarum tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và khéo léo của hàng thủ công; tất cả các sản phẩm đều được sản xuất cẩn thận với tính bền vững và Qvesarum chỉ sử dụng các vật liệu có lợi cho sức khỏe của cả ngôi nhà và con người.

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH BỀN VỮNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT Ở INDONESIA

Với giá trị của công ty là chăm sóc cho cả con người và ngôi nhà với chất lượng bền lâu, Qvesarum đang tìm cách cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như lựa chọn sử dụng sơn gốc nước tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Mỗi tháng Qvesarum sản xuất khoảng 100 cửa sổ, 50 cửa ra vào và 4 đồ gỗ cho vườn, 20-30 vật dụng trong phòng tắm hoặc đồ nội thất sử dụng loại sơn gốc dung môi, các sản phẩm này đã gặp phải các vấn đề như hơi ẩm xâm nhập vào gỗ, đặc biệt là ở phần cạnh cuối, dẫn đến sơn bị nứt và bong tróc, độ bám dính kém cũng như không đồng nhất về màu sắc..

Theo yêu cầu của văn phòng Thụy Điển, chi nhánh công ty Teknos tại khu vực Đông Nam Á đã liên hệ với PT. Qvesarum Asia ở Jepara, Trung Java, Indonesia để giới thiệu các giải pháp sơn và dịch vụ của mình nhằm giúp họ khắc phục các vấn đề về chất lượng sản phẩm và hiệu suất.

GIẢI PHÁP: MẠNH HƠN, TỐT HƠN CHO MÔI TRƯỜNG

Hệ thống sản phẩm sơn gốc nước dành cho đồ gỗ ngoài trời của Teknos là sự phù hợp hoàn hảo với mục tiêu không sử dụng các quy trình sử dụng sơn dung môi của Qvesarum.

Bắt đầu từ năm 2020 Teknos cung cấp các sản phẩm sơn cho đồ gỗ ngoài trời cho Qvesarum, từ chất bảo quản gỗ AQUAPRIMER 2907, sơn lót ANTISTAIN AQUA 2901 và chất ngăn chặn tannin, lớp sơn phủ ngoài cùng AQUATOP 2600 và sản phẩm sealer TEKNOSEAL 4000 bảo vệ sản phẩm chống lại ảnh hưởng của thời tiết.

CÁC TIÊU CHUẨN VỀ ĐỘ BỀN CỦA CHÂU ÂU VÀ NHU CẦU VỀ KHÍ HẬU

Chuyên gia sơn cho đồ gỗ ngoài thất của Teknos tại khu vực, đồng thời là Giám đốc phát triển kinh doanh tại Indonesia, ông Yanuar Yogaswara Maryono giải thích về quy trình sơn được khuyến nghị: “Khách hàng sử dụng các loại gỗ thông, gỗ tếch và gỗ gụ phù hợp với khí hậu ẩm ướt ở Bắc Âu, vì vậy giải pháp sơn của chúng tôi phải bao gồm chất bảo quản gỗ để chống lại nấm phá hủy, làm bạc màu gỗ và đáp ứng tiêu chuẩn độ bền gỗ của Châu Âu EN599-1.

Tiếp theo là lớp sơn lót chống chất tannin và kết thúc bằng lớp sơn phủ ngoài cùng với quy trình đơn giản, chịu được thời tiết khắc nghiệt và cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy chống lại tia bức xạ UV, được pha màu với bảng màu RAL hoặc NCS tùy theo nhu cầu của khách hàng và có độ bóng từ 15 đến 60”.



GIÁ TRỊ ĐƯỢC CHIA SẺ

Teknos cung cấp các màu được pha sẵn tại nhà máy sản xuất của chúng tôi và cung cấp các sản phẩm đã sẵn sàng sử dụng cho Qvesarum Indonesia để sản xuất trực tiếp, hỗ trợ khách hàng không gặp phải rắc rối như tự mình phải pha trộn hay phối hợp các màu với nhau. Các màu được sử dụng trong các sản phẩm sơn ngoài thất của Teknos cũng được thiết kế đặc biệt

để sử dụng chuyên cho ngoại thất, cho phép sản phẩm cuối cùng có khả năng chống chịu thời tiết tốt và bền màu với ánh sáng.

"Qvesarum và Teknos chia sẻ những giá trị tương tự trong đó tính bền vững được tích hợp vào chiến lược, mô hình kinh doanh và công việc hàng ngày của chúng tôi. Tôi rất vui vì các giải pháp và sản phẩm sơn gốc nước Teknos của chúng tôi có thể giúp Qvesarum đạt được giá trị của họ đối với khách hàng là cung cấp chất lượng lâu dài cho một thế giới bền vững hơn, cùng nhau chúng ta làm cho thế giới tồn tại lâu hơn", Wanda Smith, Giám đốc điều hành của Teknos Malaysia cho biết.

LỢI ÍCH CỦA QUY TRÌNH SƠN TEKNOS

Thích hợp cho sản xuất ở Đông Nam Á

- Nhìn chung, so với các sản phẩm sơn ngoại thất gốc nước khác trên thị trường, quy trình và thời gian khô các sản phẩm của Teknos được chứng minh là phù hợp với điều kiện thời tiết và khí hậu nhiệt đới của khu vực Đông Nam Á (SEA)

Thời gian của quy trình sơn nhanh hơn

- Quá trình khô của bề mặt nhanh hơn, cho phép quy trình chà nhám trước khi sơn lớp tiếp theo - đạt được thời gian xử lý nhanh hơn.

Bề mặt hoàn thiện mịn khi áp dụng phương pháp sơn phun

- Mỗi lớp sơn mất khoảng 2-4 giờ để khô tùy thuộc vào điều kiện, dẫn đến thời gian sơn được cải thiện đáng kể tại Qvesarum Indonesia - sau khi chà hoặc phun lớp sơn đầu tiên, các lớp sơn còn lại được phun, một kỹ thuật nhanh chóng và dễ dàng tạo ra lớp sơn mịn và đều cho bề mặt.

Hỗ trợ xuyên biên giới

- Với các văn phòng của Teknos có mặt ở cả Scandinavia và SEA, sản phẩm luôn có sẵn tại địa phương, vì vậy bất kỳ sự cố nhỏ hư hỏng nào xảy ra trong khi vận chuyển đều có thể dễ dàng được khắc phục ở Scandinavia với cùng một sản phẩm phù hợp và chính xác với loại sơn ban đầu được áp dụng ở Châu Á.